

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะโบราณคดี
ครั้งที่ 11/2567
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้มาประชุม

1. ผศ.ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์	คณบดีคณะโบราณคดี	ประธานกรรมการ
2. นางประพิศ พงศ์มาศ	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	กรรมการ
3. ผศ.อมรชัย คหกิจโกศล	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
4. ผศ.ดร.กำไลทิพย์ ปัตตะพงศ์	รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	กรรมการ
5. รศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนภิรมย์	หัวหน้าภาควิชาโบราณคดี	กรรมการ
6. รศ.ดร.ประภัสสร ชูวิเชียร	หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ	กรรมการ
7. อ.ดร.นัฐวุฒิ สิงห์กุล	หัวหน้าภาควิชามานุษยวิทยา	กรรมการ
8. อ.อาภาโสม ฉายแสงจันทร์	หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก	กรรมการ
9. อ.ดร.ศิวศิลป์ สิริจักรเศรษฐ์	หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก	กรรมการ
10. รศ.ดร.สฤณีพงศ์ ขุนทรง	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ ภาควิชาโบราณคดี	กรรมการ
11. . ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ	กรรมการ
12. อ.ดร.จตุพร โคตรกนก	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ ภาควิชาภาษาตะวันออก	กรรมการ
13. ผศ.ดร.พจนรรฎ สุทธิพิณจรรยา	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ ภาควิชาภาษาตะวันตก	กรรมการ
14. น.ส.วรรันดา แก้วหอมคำ	ผู้แทนสายสนับสนุน	กรรมการและเลขานุการ
15. น.ส.สุธาทิพย์ แสงเดชะ	นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. อ.ดร.นฤพล หวังธงชัยเจริญ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา	ติดตามการ
2. ผศ.นุชนางค์ ชุมดี	ผู้แทนคณาจารย์ประจำ คณะโบราณคดี	ลาพักผ่อน

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะโบราณคดี ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567

สรุปเรื่อง ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะโบราณคดี ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

สรุปเรื่อง ประธานได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. คณะโบราณคดีกำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 413 คณะโบราณคดี

2. มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

3. มหาวิทยาลัยได้จัดรถ SUMUV บริการรับ - ส่ง นักศึกษาและบุคลากร บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 สนามหลวง - มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และเส้นทางที่ 2 สนามไชย - มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยเริ่มใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสวนาวิชาการ

สรุปเรื่อง ตามที่สโมสรนักศึกษาคณะโบราณคดี ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานโครงการเสวนาวิชาการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2567 (กำหนดจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 และวันที่ 1, 15, 29 มีนาคม 2567) ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น บัดนี้ การดำเนินงานในโครงการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สโมสรนักศึกษาคณะโบราณคดี ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบ การประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการมูมของเล่น

สรุปเรื่อง ตามที่สโมสรนักศึกษาคณะโบราณคดี ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานโครงการมูมของเล่น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2567 (กำหนดจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567) ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น บัดนี้ การดำเนินงานในโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สโมสรนักศึกษา คณะโบราณคดี ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.4 กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย คหกิจโกศล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งว่า คณะโบราณคดี กำหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 304-305 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกำหนดการในช่วงเช้า จะเป็นการแนะนำคณะโบราณคดี ระบบการเรียนการสอน ทูตการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา แนะนำหอสมุดวังท่าพระ และการสนทนาการ สำหรับในช่วงบ่ายนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาจะพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.5 การดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ 70 ปี ของคณะโบราณคดี

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำไลทิพย์ ปัตตะพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งว่า คณะได้ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ 70 ปี ของคณะโบราณคดี โดยจะมีการเปิดตัวเพลงวันวาน (แต่งโดยคุณสายกลาง จินดาสุ) และเพลงแวมมยุรี (ขับร้องโดย อาจารย์พิมลพรรณ วงศ์อร่าม) ซึ่งภาควิชา/สาขาวิชา สามารถนำเพลงดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมของภาควิชา/สาขาวิชาได้ และขอความอนุเคราะห์ภาควิชา/สาขาวิชา ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และขอให้กดไลก์ กดแชร์ กิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Archaeovative Silpakorn

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอเปลี่ยนแปลงการศึกษา

สรุปเรื่อง ด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการศึกษา จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวจิระนันท์ ศศิณทลรัตน์ รหัสประจำตัว 660320005 ขอเปลี่ยนแปลงการศึกษา จากเดิม “แผน ก แบบ ก2” เป็น “แผน ข” เนื่องจาก มีความพร้อมในการศึกษาแผน ข มากกว่า

2. นางสาวสุวรรณา แซ่เฮ้ง รหัสประจำตัว 660320012 ขอเปลี่ยนแปลงการศึกษา จากเดิม “แผน ก แบบ ก2” เป็น “แผน ข” เนื่องจาก มีความพร้อมในการศึกษาแผน ข มากกว่า

ทั้งนี้ การขอเปลี่ยนแปลงการศึกษาดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กำหนดไว้ว่า “ข้อ 18 การเปลี่ยนแปลงการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา การเปลี่ยนระดับการศึกษา และการเปลี่ยนโครงการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนการเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยหรือจากการจัดการศึกษาตามข้อ 10 ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด”

และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการศึกษา การเปลี่ยนสาขาวิชา การเปลี่ยนระดับการศึกษา และการเปลี่ยนโครงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 กำหนดไว้ว่า “ข้อ 4 ให้นักศึกษาที่ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการศึกษา เปลี่ยนสาขาวิชา เปลี่ยนระดับการศึกษา หรือเปลี่ยนโครงการศึกษา ยื่นคำร้องพร้อมทั้งระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าภาควิชา และคณะกรรมการประจำคณะด้วย”

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นางสาวจิระนันท์ ศศิณทลรัตน์ และนางสาวสุวรรณา แซ่เฮ้ง เปลี่ยนแผนการศึกษา จากเดิม “แผน ก แบบ ก2” เป็น “แผน ข” และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอสำเร็จการศึกษา

สรุปเรื่อง ด้วยกองบริหารงานวิชาการ ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 ราย ที่ศึกษาครบตามรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยมีผู้สมควรสำเร็จการศึกษา และขออนุมัติการสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 ราย ดังนี้

ชื่อปริญญา	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ราย)		รวม
	มหาบัณฑิต	ดุษฎีบัณฑิต	
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก)	1		1
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (โบราณคดี)	1		1
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก)		1	1
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สันสกฤตศึกษา)		1	1
รวมทั้งสิ้น	2	2	4

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 ราย สำเร็จการศึกษาลัทธิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.3 ขออนุมัติดำเนินงานโครงการชุดศึกษาทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลและสถานีรถไฟฟ้ายาสีแดงอ่อน (ตลิ่งชัน - ศิริราช)

สรุปเรื่อง ด้วยหน่วยพิพิธภัณฑสถานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ขอเชิญคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ดำเนินงานโครงการชุดศึกษาทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลและสถานีรถไฟฟ้ายาสีแดงอ่อน (ตลิ่งชัน - ศิริราช) จำนวนเงิน 5,721,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มีความประสงค์จะขออนุมัติดำเนินงานโครงการชุดศึกษาทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลและสถานีรถไฟฟ้ายาสีแดงอ่อน (ตลิ่งชัน - ศิริราช) ระยะเวลาดำเนินงาน 270 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2568 จำนวนเงิน 5,721,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนภิรมย์ สังกัดภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในการขออนุมัติดำเนินงานโครงการชุดศึกษาทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลและสถานีรถไฟฟ้ายาสีแดงอ่อน (ตลิ่งชัน - ศิริราช) และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.4 ขออนุมัติดำเนินงานโครงการแรกพบโบราณคดี 2567 (Boran first meet 67)
สรุปเรื่อง ด้วยสโมสรนักศึกษาคณะโบราณคดี มีความประสงค์จะขออนุมัติดำเนินงานโครงการแรกพบโบราณคดี 2567 (Boran first meet 67) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำความรู้จักกับคณะโบราณคดี และมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มากขึ้น และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษาคณะโบราณคดี ระยะเวลาดำเนินงานในวันที่ 27 มิถุนายน 2567 สถานที่ดำเนินการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยขอเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะโบราณคดี (โครงการเสริมสร้างทักษะและศักยภาพแก่นักศึกษาคณะโบราณคดี เพื่อพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตนักศึกษา) จำนวนเงิน 20,000 บาท และเงินงบประมาณของสโมสรนักศึกษาคณะโบราณคดี จำนวนเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในการขออนุมัติดำเนินงานโครงการแรกพบโบราณคดี 2567 (Boran first meet 67)

ระเบียบวาระที่ 4.5 ขออนุมัติดำเนินงานโครงการไหว้ครู คณะโบราณคดี ประจำปีการศึกษา 2567
สรุปเรื่อง ด้วยสโมสรนักศึกษาคณะโบราณคดี มีความประสงค์จะขออนุมัติดำเนินงานโครงการไหว้ครู คณะโบราณคดี ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และแสดงความกตัญญูต่ครูอาจารย์ ระยะเวลาดำเนินงานในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 สถานที่ดำเนินการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยขอเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะโบราณคดี (โครงการเสริมสร้างทักษะและศักยภาพแก่นักศึกษาคณะโบราณคดี เพื่อพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตนักศึกษา) จำนวนเงิน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในการขออนุมัติดำเนินงานโครงการไหว้ครู คณะโบราณคดี ประจำปีการศึกษา 2567

ระเบียบวาระที่ 4.6 การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์
รายชื่อของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชฎ์ ไชยพจน์พานิช (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอสอบถามการเบิกเงินค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินการสอน

สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.จตุพร โคตรกนก แจ้งว่า ตามที่คณาจารย์คณะโบราณคดีประสงค์จะให้ดำเนินการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน เพื่อใช้ในการเสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน นั้น ขอสอบถามคณะโบราณคดีว่าคณะกรรมการประเมินผลการสอนดังกล่าว สามารถเบิกเงินค่าตอบแทนได้หรือไม่

นางสาววันดา แก้วหอมคำ เลขานุการคณะโบราณคดี แจ้งว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงินใจและวิธีการในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนได้ ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวสามารถเบิกเงินให้กับคณะกรรมการประเมินผลการสอนฯ ได้ เฉพาะค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ การขอเบิกเงินค่าตอบแทนดังกล่าว สำนักงานคณบดี คณะโบราณคดี จะขอสอบถามข้อมูลการเบิกเงินค่าตอบแทนจากคณะวิทยากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าคณะวิชาต่าง ๆ ดำเนินการเบิกเงินค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณจากส่วนใด และจะแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ

สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.นัฐวุฒิ สิงห์กุล หัวหน้าภาควิชามานุษยวิทยา แจ้งว่า ตามที่ภาควิชา มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กำหนดจัดโครงการประชุม วิชาการนานาชาติ “The International Conference on Anthropological Experiences : Exploring the Religion, Ethnicity, Sexuality, and Medical Research” ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในกรณีนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการประจำ คณะโบราณคดีทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอเชิญเข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำไลทิพย์ ปัตตะพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ แจ้งว่า
ตามที่คณะกำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ใน
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร นั้น ในการนี้
จึงขอเชิญคณะกรรมการประจำคณะโบราณคดีทุกท่านเข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 10.15 น.



นางสาววันดา แก้วหอมคำ
เลขานุการคณะโบราณคดี
ผู้จัดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ได้รับรองแล้วโดยไม่มีการแก้ไข